

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 มิถุนายน 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวกนก พ.ศ.

....

เรื่อง ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ออกตามความใน (.... .ศ.พ) .. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช2478

เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้า

เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวงแรงงาน

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปโภคและส่วนควบของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.... .ศ.

เรื่อง งบประมาณกลางปี 2547 (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))

เรื่อง การยกเลิกความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์

เรื่อง บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการมาตรการเขตแดนร่วมไทยกับ/ประเทศเพื่อนบ้าน

เรื่อง การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

เรื่อง การแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก"

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือชาวไร่ไถ่ยากจน

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.... .ศ.

เรื่อง การจัดการที่ดินทำกินเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูน

เรื่อง การมอบอำนาจให้เลขาธิการเอเชียลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักเลขาธิการอาเซียน

เรื่อง การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

เรื่อง การเลื่อนเวลาปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร)5 ปี(

เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เรื่อง งบประมาณเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรื่อง การณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน

เรื่อง การจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรง

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการให้เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลพม่า

เรื่อง การพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับบราซิล

เรื่อง การลงนามในความตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค้างดำเนินการ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 1

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)59,000 ล้านบาท(

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงพาณิชย์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

**กรณาดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และ
หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สัตว์ปีก
จำพวกนก พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2
หมวด 3 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สัตว์ปีก
จำนวนพวกนก พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุม กำกับดูแลโรคระบาดสัตว์ชนิด
ไข้หวัดนกหรือ เอเวียนอินฟลูเอนซา (Avian Influenza) สำหรับสัตว์ปีกจำพวกนกให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาท่านองเดียวกันนี้ใช้
บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวกไก่ เมื่อ พ.ศ. 2537 และใช้บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวกเป็ดและห่าน
เมื่อปี พ.ศ. 2539 แล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า ปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดชนิดไข้หวัดนกหรือโรคเอ
เวียนอินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ระบาดในสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด ห่าน เป็น
ต้น ทำให้สัตว์ปีกดังกล่าวล้มตายเป็นจำนวนมาก และโรคระบาดดังกล่าวยังสามารถ
ติดต่อถึงมนุษย์หากได้สัมผัสสัตว์ปีกที่เป็นโรคระบาดโดยตรง และเพื่อควบคุม ดูแลมิให้
มีการติดต่อโรคระหว่างสัตว์ปีกด้วยกัน หรือระหว่างสัตว์ปีกและมนุษย์ ซึ่งโรคระบาด
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจการและการเลี้ยงไก่ภายในประเทศ ธุรกิจการส่งออกสัตว์ปีก
และประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก อีกทั้งยังเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม สมควร
กำหนดให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวกนก รวมถึงไข่สำหรับไข่ทำพันธุ์ด้วย

**2. เรื่อง ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478**

คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ตามที่สำนัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการกำหนดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดสำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มเติม

สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 และนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีนำเครื่องหมายดังกล่าวกำหนดเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัดสำหรับใช้กับเครื่องแบบราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่า "รูปตราโล่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม"

เนื่องจากกฎสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ได้กำหนด "เครื่องหมายแสดงสังกัด" สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการในสังกัดกระทรวง ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เว้นแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมในกฎสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว

3. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งข้อเสนองของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐทั้งระบบต่อไป

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ได้พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยาให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่มีการปรับปรุงใหม่แล้ว และได้เสนอบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งและบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อให้การปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและสมาชิกเมืองพัทยาสอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่มีการปรับปรุงใหม่

4. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้า

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานสรุปภาวะราคาสินค้าประจำ สัปดาห์ที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2547 โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2547 ดังนี้

1. ความเคลื่อนไหวราคาสินค้า

1.1 กรุงเทพมหานคร สถานการณ์สินค้าโดยภาพรวมอยู่ในภาวะปกติ ทั้งในด้าน ราคาและปริมาณ กลุ่มสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวด้านราคาในสัปดาห์นี้ ได้แก่

	ราคาสูงขึ้น	ราคาลดลง
หมวดอาหารสดและผลไม้	-	สุกรชำแหละ เงาะ
หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง	ยางรถยนต์	-
หมวดวัสดุก่อสร้าง	สังกะสี	เหล็กเส้น, เหล็ก โครงสร้าง รูปพรรณ
หมวดปัจจัยการเกษตร	ปุ๋ยเคมี	-

1.2 ภูมิภาค สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้น หมวดปัจจัยการเกษตร ได้แก่ อาหารสัตว์ ที่มีราคาสูงขึ้น

2. การตรวจสอบ มีการตรวจสอบพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. มาตรการ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 จำนวนทั้งสิ้นสินค้า 23,190 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 993 รายการ พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคา สินค้า 2 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 1,200 บาท

2.2 ภูมิภาค จำนวน 22,197 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 6 ราย มาตรฐานวัดน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน 1 ราย และน้ำหนักบรรจุหีบห่อไม่ถูกต้อง 4 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 12,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินคดี 1 ราย

3. การจำหน่ายสินค้า

3.1 การจัดจำหน่ายเนื้อสุกรและที่ .ก.ต.ธงฟ้า ที่ตลาด อ...เนื้อไก่ ไช้ไก่และกุ้ง-
ชุมชน ตลอดจนบริเวณหน้าสถานที่ทำการ อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่
ผู้บริโภค

3.2 การจัดงาน Thai Fruit Paradise ระหว่างวันที่ 14-31 พฤษภาคม 2547 ณ
สนามบินดอนเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการเพิ่มศักยภาพการจำหน่าย
ผลไม้ในตลาดต่างประเทศต่อไป

5. เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวง แรงงาน

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวง
แรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

กระทรวงแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามแนวทางการ
ช่วยเหลือของกระทรวงอย่างเป็นระบบ คือ การตั้งประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ การเตรียมการ
สำหรับผู้ที่ต้องการอพยพ และการเฝ้าระวังปลายทาง การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่ง
ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 ดังนี้

1. สถานการณ์ภัยแล้งและความเสียหาย จากข้อมูลศูนย์อำนวยการสาธารณสุขภัย กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 พื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งสิ้น 61 จังหวัด จำแนกเป็น ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และ
ภาคใต้ 9 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,949,921 คน 1,578,293 ครัวเรือน
พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,094,729 ไร่ มูลค่าเสียหาย 148,016,705 บาท

2. ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2547 มีผล
การช่วยเหลือ ดังนี้

2.1 การตั้งประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ โดยการนำบริการต่าง ๆ ไปให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง คือ

- 1) ฝึกอาชีพแก่แรงงานในสาขาต่าง ๆ จำนวน 18 สาขา มีผู้รับบริการทั้งสิ้น
1,326 คน
- 2) ให้บริการประชาชนโดยช่างที่ได้รับการฝึกจากข้อ 1) ดังนี้ บริการซ่อม
รถจักรยานยนต์ 283 คัน ซ่อมรถยนต์ 168 คัน ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

107 เครื่อง ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 6 เครื่อง และนวดแผนไทย 39 คน

- 3) สร้างอาชีพใหม่ให้คนตกงานหรือว่างงานโดยการจัดแนะแนวอาชีพจำนวน 35 ครั้ง ผู้เข้ารับการแนะแนว 3,375 คน
- 4) จัดหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 60 คน
- 5) ให้บริการประกันสังคมเคลื่อนที่ 24 ครั้ง มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 2,219 คน

2.2 การเตรียมการสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพ และการเฝ้าระวังปลายทางการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน มีจำนวนผู้อพยพเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น 359,742 คน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีวัตถุประสงค์ของการอพยพแตกต่างกัน คือ เพื่อหางานทำ โดยไม่ผ่านสำนักงานจัดหางาน 13,417 คน เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน/62,166 คน และเพื่อท่องเที่ยว 82,183 คน เป็นต้น กระทรวงได้จัดให้บริการแก่ผู้อพยพทั้งหมดดังกล่าว ได้แก่ หาดำรงงานว่างและจัดนัดพบ แรงงาน มีผู้ได้รับการบรรจุงาน 7,341 คน เป็นการบรรจุในพื้นที่ 5,165 คน และนอกพื้นที่ 2,176 คน ให้ความรู้ ด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงาน จำนวน 422 ครั้ง จำนวนแรงงาน 12,637 คน และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือแรงงานเด็ก และหญิง จำนวน 115 ครั้ง จำนวนแรงงาน 5,450 คน เป็นต้น

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.1 (ฝ่ายความสงบเรียบร้อยและแรงงาน) รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน รวมทั้งผลดีของการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์

กระทรวงคมนาคมเสนอตามรายงานของกรมการขนส่งทางบกว่า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ .ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ .ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดประเภทของเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งวิธีการติดตั้ง การตรวจ และการทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ แต่ปรากฏว่ามีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหลายประการ ทำให้เจ้าของรถไม่สามารถติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบบางรายการให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงสมควรปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ รวมทั้งวิธีการติดตั้ง การตรวจ และการทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ และขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543

กระทรวงคมนาคม จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวง (กรมการขนส่งทางบก) กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง โดยยกเลิกศ.พกฎกระทรวงเดิม และปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่อง อุปกรณ์และส่วนควบรวมทั้งวิธีการติดตั้ง การตรวจ และการทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและความปลอดภัย มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 2.1 กำหนดให้รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนด 8 รายการ เป็นอย่างน้อย
- 2.2 กำหนดให้วิธีการติดตั้ง การตรวจและการทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
- 2.3 กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ต้องมี และกำหนดให้ต้องได้รับการตรวจและทดสอบจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมทั้งให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- 2.4 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ได้หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบปิดเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามแบบท้ายกฎกระทรวงไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ
- 2.5 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ได้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ได้ติดตั้งให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้แจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกภายใน 180 วัน เพื่อทำการตรวจและทดสอบ

2.6 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

7. เรื่อง งบประมาณกลางปี 2547 (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เสนอ ของงบประมาณกลางปี 2547 เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพิ่มเติมในปี 2547 โดยให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสำนักงบประมาณหารือร่วมกันในรายละเอียดของวงเงินงบประมาณในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพและความเป็นไปได้ในต้นงบประมาณโดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547 (เพิ่มเติม) รายการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รายงานว่า ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณสำหรับการดำเนินการตลอดทั้งปี จำนวน 298,359,790 บาท สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 5,800 แห่ง ซึ่งการดำเนินงานและผลการดำเนินงานมี ดังนี้

กำหนดผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 6,300 แห่ง ประกอบด้วยขั้นพื้นฐาน 6,150 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 50 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 100 แห่ง และผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมสำคัญในผลผลิตที่ 2 คือ จัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จำนวน 5,800 แห่ง ประกอบด้วยระดับพื้นฐาน 5,650 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 50 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 100 แห่ง

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2546- ธันวาคม 2546) ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก แผนในไตรมาส 1 ตั้งไว้ 1,200 แห่ง ดำเนินการได้ 1,650 แห่ง การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา แผนในไตรมาส 1 ตั้งไว้สำหรับระดับพื้นฐานระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาเท่ากับ 4,000, 10 และ 20 แห่ง ตามลำดับ รวมเป็น 4,030 แห่ง ดำเนินการได้ 3,709, 15 และ 27 แห่ง ตามลำดับ รวมทุกระดับผลการดำเนินการเท่ากับร้อยละ 93.08 ของแผน สำหรับงบประมาณได้ใช้จ่ายไปแล้ว ร้อยละ 78.28 ของแผน

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับผลประเมินและนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเร็ว และให้การดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดว่าจะให้มีการประเมินภายนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี ภายในปีงบประมาณ 2548 และมติคณะกรรมการ บริหาร สมศมีศักยภาพสามารถประเมินคุณภาพภายนอก .เห็นว่า สมศ . สถานศึกษาได้อีก 9,150 แห่ง จึงมีความจำเป็นในการเสนอของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547 งบกลาง ฯ จำนวน 365,181,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มจำนวน 9,150 แห่ง โดย แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 9,000,50 และ 100 แห่งตามลำดับ

8. เรื่อง การยกเลิกความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกความตกลงทางการค้ากับ สาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนตัวหนังสือ ทางการทูตโดยในส่วนของสาธารณรัฐสโลวีเนียนั้น ให้ใช้หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ที่มีนัย เดียวกันกับของโปแลนด์โดยไม่ต้องนำเสนอหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขออนุมัติ คณะรัฐมนตรีอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ หรือผู้ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน ทางการทูตดังกล่าวโดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในส่วน ที่ไม่กระทบสาระสำคัญของหนังสือฯ ดังกล่าวได้

9. เรื่อง บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างสำนักงาน ปปง. และ The Unidade de Informacao Financeira (UIF) ประเทศโปรตุเกส ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ

10. เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะกรรมการเขตแดน ร่วมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะกรรมการเขตแดน ไทยร่วมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็น รองประธานฯ ทุกคนตามที่ กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย (ฝ่ายไทย) กัมพูชา - ให้มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็นรองประธานฯ

คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย ให้ปรับปรุงจากปลัดกระทรวง (ฝ่ายไทย) ลาว - การต่างประเทศ เป็นรองประธานฯ เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็นรองประธานฯ และ

คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย ให้มี (ฝ่ายไทย) พม่า - ีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็นรองประธานฯ

11. เรื่อง การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานได้เอง เมื่อคณะกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเห็นชอบแล้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) เป็นต้นไป และให้องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยรับข้อสังเกตเพิ่มเติมของ กระทรวงการคลังที่ว่า การปรับฐานเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยควรมีแนวทางการเพิ่มรายได้และกำไรเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวไปพิจารณาดำเนินการด้วย

12. เรื่อง การแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก"

คณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับเพิ่มการแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก" ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการ การแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก" (THAKSIN LEAGUE) ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอสะบ้าย้อย) รวม 4 จังหวัด งบประมาณ 33,090,340 บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จากสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล และ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 โดยให้ กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาปรับเพิ่มการแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก"

(THAKSIN LEAGUE) ให้ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเพิ่มเติมจำนวนจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันให้รวมถึง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดแล้ว โดยการแข่งขันฟุตบอล "ทักษิณ ลีก" จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเภทประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 38 กลุ่ม 525 ทีม ใช้วิธีการแข่งขันแบบเหย้า-เยือน เพื่อหาทีมชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะต้องทำการแข่งขันทั้งสิ้นรวม 6,920 นัด และจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากที่ได้เสนอ คณะรัฐมนตรีไว้อีกจำนวน 22,010,160 บาท (ยี่สิบสองล้าน-หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ บาทถ้วน) รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 55,100,500 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าร้อย บาทถ้วน) ที่จะขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

13. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยยากจน

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยยากจนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

ผลการดำเนินงาน

กองทัพบกได้จัดรถบรรทุกไม่เกิน 8 ตัน จำนวน 55 คัน เพื่อดำเนินการขนอ้อยของ ชาวไร่อ้อยยากจนที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดข้างต้น ส่งเข้าโรงงาน น้ำตาลจำนวน 4 โรงงาน คือ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงงานน้ำตาล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรรมอุตสาหกรรม จังหวัด ชัยภูมิ และโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดม จังหวัดอุดรธานี

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยยากจนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกับ โรงงานน้ำตาล จัดตั้งจุดขนถ่ายอ้อยใกล้กับพื้นที่ปลูกอ้อย รวมทั้งสิ้น 4 จุด ใน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 จุด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 จุด และ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 จุด และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 จุด เพื่อให้เกษตรกรรายเล็กที่ทำการตัดอ้อยด้วยแรงงานตนเอง สามารถตัด อ้อยและขนส่งอ้อยมายังจุดขนถ่ายด้วยพาหนะขนาดเล็กที่มีอยู่แล้ว เช่น รถอีแต๋น ได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าตัดอ้อยและค่าขนส่ง สำหรับใน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย นั้น ได้จัดให้มีการขนส่งอ้อยโดยรับอ้อยจากไร่เกษตรกร โดยตรง

รวมระยะเวลาดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 98 วัน ระยะทางการขนส่งอ้อยเฉลี่ย 93 กิโลเมตรต่อเที่ยว สามารถขนส่งอ้อยได้รวม 37,414 ตัน ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

ยากจนได้รวม 960 ราย โดยชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดค่า
ขนส่งได้ประมาณรายละ 1,214 บาท หรือคิดเป็นตันอ้อยละ 31 บาท

ผลกระทบของโครงการ

สามารถช่วยเหลือชาวไร่อ้อยยากจนที่ไม่มีหรือไม่สามารถจัดหารถบรรทุกอ้อยในการ
ขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล

สามารถช่วยลดวงจรการเอาเปรียบจากนายทุนหัวหน้าโควตาผู้มีอิทธิพลที่
อาศัยรถขนส่งอ้อยเป็นกลไกในการบังคับซื้ออ้อยราคาถูกจากชาวไร่อ้อยที่ไม่มีรถ
ขนส่งอ้อยเป็นของตนเอง

ช่วยชาวไร่อ้อยยากจน ซึ่งเมื่อก่อนไม่สามารถส่งอ้อยเข้าโรงงานด้วยตนเอง
เนื่องจากไม่มีรถบรรทุกทำให้เป็นผู้ส่งอ้อยเข้าโรงงานโดยตรง ซึ่งจะได้รับเงินค่า
อ้อยจากโรงงานน้ำตาล และเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครบถ้วนอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากโครงการสิ้นสุด กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับหนังสือขอบคุณจากชาวไร่
อ้อยที่เข้าร่วมโครงการว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและสามารถ
แก้ไขปัญหาชาวไร่อ้อยในเรื่องการขนส่งอ้อยและการถูกเอาเปรียบได้อย่างแท้จริง
และต้องการให้กองทัพพบกร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการนี้ในปีต่อไป

14. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่มีการปรับเงินเดือน
ข้าราชการจนถึงการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซหุงต้ม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
2547 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอสรุปได้ ดังนี้

1. ภาวะราคาสินค้า

1.1 ภาพรวมราคาสินค้า กล่าวได้ว่าการปรับเงินเดือนข้าราชการ รวมทั้งการปรับเพิ่มขึ้น
ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาสินค้าแต่
อย่างใด ภาพรวมราคาสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาวะปกติ สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
เช่น หมวดยกของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ราคายังทรง
ตัว ยกเว้น สินค้าที่เป็นอาหารโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์-ไข่ไก่ และสินค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากผลิตภัณฑ์น้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งต้องใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมี
ราคาสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็มีสินค้าที่ราคาลดลงเช่นเดียวกัน เช่น สัตว์น้ำ และผลไม้
ตามฤดูกาล เป็นต้น สำหรับสินค้าสำคัญที่มีการเคลื่อนไหวในตลาดที่น่าสนใจ ได้แก่

(1) หมวดยาเสพติด ผัก ผลไม้ - ไข่ไก่/ไก่สด ราคาโน้มสูงขึ้นในช่วงปลายเดือน มีนาคม-เมษายน 2547 ซึ่งเป็นผลพวงจากวิกฤติการณ์ไข้หวัดนก เมื่อความต้องการ บริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้จำนวนไข่ไก่/ไก่สดที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ กอปรกับต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น เนื่องจากลูกไก่และแม่ไก่ที่ขาดแคลนมีราคาแพง รวมทั้ง การปรับสูงขึ้นของวัตถุดิบอาหารสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการประสานองค์การผู้ เลี้ยงไก่ และผู้เลี้ยงไก่รายใหญ่ให้ระบายผลผลิตที่เก็บสต็อกไว้ในห้องเย็นออกสู่ตลาด มากขึ้น ในขณะเดียวกันได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภค โดยจัดจำหน่ายไข่ไก่/ไก่ สด ราคาต่ำกว่าตลาดในเขตชุมชนหนาแน่นทั้งใน กทม. และภูมิภาค ปัจจุบันราคาขาย ปลีกไข่ไก่ (เบอร์ 3) ฟองละ 2.80-2.90 บาท ซึ่งทรงตัวมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2547 สำหรับไก่สดราคา กก.ละ 48-50 บาท ได้อ่อนตัวลงจากเดือนเมษายน 2547 ที่มี ราคา กก.ละ 50-55 บาท แนวโน้ม คาดว่าราคาไข่ไก่/ไก่สดจะปรับตัวลดลงเข้าสู่ภาวะ ปกติในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2547

สุกรชำแหละ ราคาปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติตั้งแต่ช่วงต้นปี (เนือแดง)2547 เป็นผลจาก ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นจากปกติร้อยละ 30 เพื่อบริโภคทดแทน เนื้อไก่และไข่ไก่ที่ประสบภาวะโรคไข้หวัดนกระบาด ทำให้สุกรที่โตได้ขนาด น้าหนัก)100-120 กกมีไม่เพียงพอ กอปรกับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากการ (ตัว/. ปรับตัวของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการแก้ไขโดยขอ ความร่วมมือองค์การผู้เลี้ยงสุกร และ ผู้เลี้ยงรายใหญ่ให้ตรึงราคาสุกรมีชีวิตมิให้สูง เกินไป ในขณะเดียวกันได้จัดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่า ครองชีพให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในแหล่งชุมชนหนาแน่น และห้างสรรพสินค้า ทั้ง ใน กทมแล .ะภูมิภาค ปัจจุบันราคาขายปลีกสุกรชำแหละได้เริ่มอ่อนตัวลงอย่าง เห็นได้ชัด ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา โดยขณะนี้มีราคา กก ละ.90-95 บาท จากที่เคยราคาสูงสุดในเดือนเมษายน 2547 กก ละ.110 บาท แนวโน้ม คาดว่า ราคาจะโน้มอ่อนตัวลงอีกจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2547

ผักผลไม้ ในระยะที่ผ่านมาผักหลายชนิดราคาสูงขึ้น เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง และผักชี / เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบให้ผลผลิตเสียหาย ทำให้ปริมาณ เข้าสู่ตลาดลดลง สำหรับผลไม้ในระยะนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่ผลไม้หลายชนิดออกสู่ ตลาดพร้อมกัน และมีปริมาณมาก ทำให้ราคาอยู่ในระดับต่ำ เช่น ส้มเขียวหวาน เงาะ มังคุด ทูเรียน และลิ้นจี่ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังจังหวัดปลายทาง รวมทั้งจัด กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(2) หมวดยาเสพติดก่อสร้าง

เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2547 และมีปริมาณตึงตัว ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็กแท่งยาว และ เศษเหล็กที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นมากในตลาดโลก กระทรวง

พาณิชย์ได้ดำเนินการแก้ไขโดยกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม และมีมาตรการให้ผู้ผลิตนำเข้า แจ้งข้อมูลราคาจำหน่าย และปริมาณสถานที่เก็บสินค้าเป็นประจำ/ทุกเดือน ขณะเดียวกันได้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาเหล็กเส้น และเหล็กองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่/โครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องทำหน้าที่พิจารณา กำหนดราคาขายปลีกแนะนำเหล็กเส้น สถานการณ์ราคาขณะนี้เริ่มอ่อนตัวลงแล้ว เหล็กเส้นชนิดกลม 9 มม ราคาเส้นละ . 100-110 บาท และเหล็กรูปตัวซี .(นน)19.5 กก ราคาท่อนละ (.441-440 บาท จากที่เคยสูงสุดในเดือนเมษายน 2547 ในราคา 115 บาท และ 449 บาท ตามลำดับ แนวโน้ม คาดว่าราคาเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณจะลดต่ำลงอีกตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก

สายไฟฟ้า ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2547 เป็นผลจากราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ประสบภัยธรรมชาติ และผลผลิตเสียหายกระทบวงพาณิชย์ได้ดำเนินการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้ผู้ผลิตมีการปรับราคาอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ราคาขายปลีกสายไฟฟ้ามีการปรับสูงขึ้นครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน 2547 โดยขนาด 2x1 มม . มีราคาเฉลี่ย 400 บาท และทรงตัวมาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2547 แนวโน้ม คาดว่าราคาจะเริ่มอ่อนตัวลงตามวัตถุดิบในตลาดโลก

(3) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เม็ดพลาสติก ราคาได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 เนื่องจากวัตถุดิบสำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบมีราคาสูงขึ้นตามภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่ม โดยเม็ดพลาสติกชนิด PP มีราคา กก ละ.37 บาท เพิ่มจากเดิมเมษายน 2547 ที่มีราคา กก ละ .35 บาท

(4) หมวดปัจจัยการเกษตร

ปุ๋ยเคมี เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ทำให้ราคาปุ๋ยเคมีในต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการโดยกำหนดให้ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุม และดูแลให้มีการปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่ม โดยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในเดือนพฤษภาคม 2547 มีราคากระสอบละ 420 บาท สูงขึ้นจากเดือนเมษายน 2547 ที่มีราคากระสอบละ 410 บาท แนวโน้ม คาดว่าราคาปุ๋ยเคมีจะโน้มสูงขึ้นอีกตามภาวะราคาในตลาดโลก

อาหารสัตว์ ราคาอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากราคาวัตถุดิบสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง และปลาป่น มีการปรับสูงขึ้นตามภาวะราคาในตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการโดยกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม และดูแลให้มีการปรับราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่ม ราคาจำหน่ายอาหารไก่เนื้อในเดือน พฤษภาคม 2547 ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2547 จากราคาถุงละ 319 บาท เป็น 364 บาท แนวโน้ม คาดว่าราคาจะอ่อนตัวตามราคาวัตถุดิบที่เริ่มลดลง

สำหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ เช่น ของใช้ประจำวัน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่มีปัญหาในด้านราคาและการจำหน่ายแต่อย่างใด

1.2 ราคาสินค้าสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2547

ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีสินค้าบางหมวดปรับราคาสูงขึ้นมาก เช่น หมวดอาหารโปรตีน (เนื้อสัตว์/ ไข่ไก่) หมวดวัสดุก่อสร้าง (เหล็ก สังกะสี สายไฟฟ้า) และหมวดปัจจัย การเกษตร (ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์) ซึ่งหลาย สินค้าได้มีสถานการณ์ดีขึ้น มีทั้งทรงตัวและ ลดลง สำหรับภาวะราคาสินค้าในสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยภาพ รวมนั่งอยู่ใน ภาวะปกติทั้งในด้านราคาและปริมาณ กลุ่มสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ ได้แก่

หมวดอาหารสดราคาสูงขึ้น ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ราคาลดลง ได้แก่ สุกรชำแหละ ไก่สด

หมวดผักและผลไม้ ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักชี ผักกาดขาวปลี ราคาลดลง ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง มะนาว เงาะ ลิ้นจี่

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เม็ดพลาสติก ราคาลดลง ได้แก่ เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

2. การตรวจสอบ ในสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2547 ได้ดำเนินการตรวจสอบ พฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. มาตรการ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 จำนวนทั้งสิ้น 15,283 ราย แยก เป็น กทม. จำนวน 1,485 ราย ภูมิภาค 13,798 ราย ทั้งนี้ พบผู้กระทำผิด ไม่ปิดป้าย แสดงราคา 28 ราย มาตรการน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน 1 ราย และนำหนักบรรจุหีบห่อ ไม่ ถูกต้อง 4 ราย

3. การช่วยบรรเทาค่าครองชีพ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1.1 จัดโครงการมุงธงฟ้าและภูมิภาค .ราคาประหยัด ในห้างสรรพสินค้าทั้งใน กทม- โดยมีสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผลไม้ ฯลฯ

- 3.2 จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเคลื่อนที่ โดยมีการนำสินค้าจำหน่ายเคลื่อนที่ - ตามชุมชนหนาแน่น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผลไม้ และของใช้ประจำวัน ทั้งนี้ ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการ ในเขต กทมและปริมณฑล .
- 3.3 ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ใน กทม และภูมิภาค ให้จำหน่ายอาหารใน . Food Center ในราคาเท่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้ราคาอาหารสำเร็จรูปทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- 3.4 ให้พาณิชย์จังหวัดและสำนักงานการค้าภายในจังหวัดจัดหาผักสดในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตเชื่อมโยงมาจำหน่ายในส่วนกลาง เพื่อเสริมกลไกตลาดให้จุดราคาผักสดลดลง และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในการบริโภค

15. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ รับข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรมไปพิจารณาประกอบด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

เพิ่มอำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกาศกำหนดให้สินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินให้รวมถึงทรัพย์สินรอการขายด้วย กำหนดรูปแบบงบการเงินของบริษัทฯ ส่งให้บริษัทฯ แก้ไขฐานะและการดำเนินงานตามระดับความรุนแรงของปัญหา และเข้าตรวจสอบบริษัทฯ ได้

ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่เคยเป็นของสถาบันการเงิน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีได้รับโอนมาที่บริษัทฯ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นได้

เพิ่มอำนาจให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มบทกำหนดโทษ อายุความ คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ

16. เรื่อง การจัดหาที่ดินทำกินเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ ส.ป.ก. จัดหาที่ดินส่วนที่เกินสิทธิจากผู้ถือครองทำประโยชน์ในที่ดินเดิมและส่วนที่ผู้ถือครองทำประโยชน์ในที่ดินเดิมที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดที่ดินให้ได้ตามกฎหมาย ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดสกลนคร มาจัดให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูนจำนวน 895 รายๆ ละ 15 ไร่ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ (งบกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสการทำประโยชน์ในที่ดินในอัตราไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับไปดำเนินการตามประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการแนะนำช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรเหล่านั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องขออนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินชดเชยเพื่อจัดหาที่ดินเป็นกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูนไปพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของแนวทางการช่วยเหลือราษฎรที่เสนอขอให้จ่ายเป็นเงินชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินอีกครั้งหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ มีคำสั่งที่ 106/2547 สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูน และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้การช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวโดยการนำที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดสกลนคร มาจัดให้แก่ราษฎรจำนวน 895 รายที่ได้ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูน โดยให้เสนอมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และ คปก. ได้เห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ดังนี้

ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำที่ดินส่วนที่เกินสิทธิจากผู้ (.ก.ป.ส) ถือครอง ทำประโยชน์ในที่ดินเดิม และส่วนที่ผู้ถือครองทำประโยชน์ในที่ดินเดิมที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะจัดให้ได้ตามกฎหมายใน เขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้น 1,075,403 ไร่ มาจัดให้แก่ราษฎรฯ (ดังกล่าว โดยการเจรจากระจายสิทธิการถือครองที่ดินและเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสทำประโยชน์ในที่ดินให้แก่ผู้ถือครองทำประโยชน์ในที่ดินเดิมดังกล่าวข้างต้นในอัตราไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยต่ำสุดที่คิดจากบัญชีประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในบริเวณใกล้เคียงเขื่อนน้ำอูน

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เขื่อนน้ำอูน จำนวน 895 ราย ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ร.ล. 15 ไร่ .ส) จะต้องจัดหาที่ดินประมาณ .ก.ป.13,425 ไร่ (งบกลาง) และขอใช้งบประมาณ (เพื่อจ่ายเป็นค่า ชดเชยการสูญเสียโอกาสการทำประโยชน์ในที่ดินจำนวน 134,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินจะได้รับเอกสารสิทธิ ส.ก.ป.4-01

17. เรื่อง การมอบอำนาจให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน ระหว่างสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักเลขาธิการอาเซียน

คณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการมอบอำนาจเต็ม (Full power) ให้แก่เลขาธิการอาเซียน (Mr.Ong Keng Yong) เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนแทนประเทศไทยระหว่างสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

ทั้งนี้ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง UNHCR และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและ โครงการ Strengthening Emergency Preparedness and Response Capacity of ASEAN Committee on Disaster Management มีสาระสำคัญและผลประโยชน์โดยสรุปได้ดังนี้

UNHCR จะจัดสรรงบประมาณจำนวน 133,022.84 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ จำนวน 45,360,000 รูเปี้ยะห์ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนใช้จ่าย

โครงการความร่วมมือระหว่าง ASEAN Secretariat และ UNHCR มีระยะเวลา ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 - 31 ธันวาคม 2547

เป็นการเสริมสร้างบทบาทของ ACDM ให้เป็นกลไกซึ่งมีพลวัต (dynamic) และมี บทบาทอย่างจริงจัง และตนเองในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันฝ่ายพลเรือนและการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน

18. เรื่อง การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับในช่วง ปี พ.ศ. 2547 - 2549 เป็นจำนวนเงินปีละ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากเดิมที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 - 2546 ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสริมฐานะและบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เกี่ยวกับกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดี

19. เรื่อง การเลื่อนเวลาปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เสนอให้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลจากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี (1 ตุลาคม 2545 และ 14 มกราคม 2546) เป็น 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2547

กระทรวงพลังงานรายงานว่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือร้องเรียนจากคณะกรรมการชาวบ้าน เพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล ขอให้พิจารณาเลื่อนการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลจากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และ 14 มกราคม 2546 เป็นเริ่มเปิดประตูระบายน้ำในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักวิชาการและจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากข้อมูลการศึกษานิเวศวิทยาการประมงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว สรุปได้ว่าอพยพของปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ จากแม่น้ำโขงเข้าสู่ลุ่มน้ำมูลจะมีมากในช่วงเดือนพฤษภาคม และจะอพยพกลับลงสู่ลุ่มน้ำโขงในเดือนสิงหาคม ดังนั้น การเปิดประตูเขื่อนเพื่อประโยชน์ทางธรรมชาติการประมงจึงสมควรอยู่ในช่วง 4 เดือนดังกล่าว อันจะเป็นผลดีกว่า ในช่วงเวลาจาก (พฤษภาคม ถึงสิงหาคม) 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม และไม่มีผลกระทบในทางลบต่อชาวบ้านที่เลี้ยงปลาในกระชัง และไม่มีผลกระทบในทางลบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ประชุมจึงมีมติเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเป็นเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเลื่อนการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อชาวบ้านและเป็นผลดีในการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน

20. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)

คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแล้วมีมติ ดังนี้

ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี เป็นโครงการนำร่องในปี 2547 จำนวน 2,500 คน

อนุมัติงบประมาณในปี 2547 จำนวน 68.75 ล้านบาท ส่วนในปี 2548 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำงบประมาณในปี 2548 ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนตามโครงการฯ ในปีการศึกษา 2547 จำนวน 2,500 คน ซึ่งขณะนี้ได้คัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และนักศึกษาได้รายงานตัวเข้าเรียนในสถาบันการผลิตครูแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2547

สำหรับสถาบันการผลิตครูที่คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอให้ช่วงแรกมีจำนวน 12 แห่ง นั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่า จะทำให้การผลิตครูมีคุณภาพได้ยาก เนื่องจากการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี เป็นการผลิตครูแนวใหม่ที่ต้องเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี เจกเช่นการผลิตแพทย์ใหม่ที่นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนและปฏิบัติจริงในโรงพยาบาล จึงกำหนดให้มีคณาจารย์คอยกำกับดูแล มีกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็น 1:5 จึงทำให้เป็นภาระที่หนักมากของสถาบันการผลิตครูที่กำหนดให้เพียง 12 แห่ง ในการจัดหาโรงเรียนฝึกปฏิบัติงานและการจัดคณาจารย์คอยกำกับดูแลนักศึกษา

ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีสถาบันร่วมผลิตครูขึ้น โดยมีสถาบันแกนนำ 12 แห่ง เป็นหน่วยผลิตหลัก คอยเป็นพี่เลี้ยงในการผลิตคุณภาพและกำกับมาตรฐานการผลิตครู สถาบันดังกล่าวนี้จะกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีสถาบันร่วมผลิตครูในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมมือกันผลิตครูอีกจำนวน 38 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 50 สถาบัน ซึ่งสถาบันเหล่านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการรับรองด้วยแล้ว

21. เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร โดยให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโควตา ปริมาณ 500,000 ตัน ภาษีนำเข้าร้อยละ 0 กำหนดระยะเวลานำเข้าภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 และกำหนดให้ผู้นำเข้าทุกรายต้องจดทะเบียนและแจ้งปริมาณการนำเข้า การใช้

และสต็อคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าเป็นประจำทุกเดือน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเงื่อนไขในการนำเข้า เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรโควตาให้นำเข้า โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่

ภาวะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2547 จนถึงปัจจุบันโดยราคาที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.03 บาท (กุมภาพันธ์) 2547) เป็นกิโลกรัมละ 6.48 บาท (1-21 พฤษภาคม 2547) และราคาที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อตลาดกรุงเทพมหานครสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.68 บาท เป็นกิโลกรัม (กุมภาพันธ์) 7.09 บาท (1-21 พฤษภาคม 2547) ทั้งนี้เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้งในแหล่งผลิต อีกทั้งช่วงปลายฤดูการผลิต ทำให้ปริมาณผลผลิตมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ประกอบกับในช่วงต้นปี เมษายน - มกราคม) 2547) มีการส่งออกเป็นจำนวนมากถึง 620,721 ตัน สูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งส่งออกทั้งปี จำนวน 187,173 ตัน นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักในตลาดโลกก็มีราคาสูง ขณะเดียวกันผู้ซื้อสำคัญ เช่น มาเลเซีย เกาหลี ไต้หวัน มีความต้องการใช้ข้าวโพดสูงมากกว่าปกติทำให้สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้ม จะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ และอาจส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์และราคาเนื้อสัตว์สูงขึ้น

คณะกรรมการนโยบายอาหารได้พิจารณาทบทวนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

22. เรื่อง งบประมาณเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (เพิ่มเติม) รายการเสริมศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 59,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (ภายนอกสถานศึกษาเพิ่มเติมในปี 2547) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เสนอ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ระบบการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2546 - 29 กุมภาพันธ์ 2547) ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกแผนทั้งปี ตั้งไว้ 6,300 แห่ง ผลการดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2547 ได้ 4,043 แห่ง หรือเท่ากับร้อยละ 64.17 ของแผน ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา แผนทั้งปีตั้งไว้สำหรับระดับพื้นฐาน 5,650 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 50 แห่ง และการอาชีวศึกษา 100 แห่ง รวมเป็น 5,800 แห่ง ผลการดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2547 ระดับพื้นฐาน 4,212 แห่ง ร้อยละ 74.55 ระดับอุดมศึกษา 47 แห่ง ร้อยละ 47.00 และการอาชีวศึกษา 20 แห่ง ร้อยละ 40.00 รวมทุกระดับผลการดำเนินการเท่ากับร้อยละ 73.78 ของแผน

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับผลประโยชน์และนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเร็ว และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) บรรลเจตนาธรรมแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 49 กำหนดให้มีการประเมินภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี โดยในรอบแรกนี้จะต้องประเมินสถานศึกษาในระบบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2548 และจากมติคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 15/2546 วันที่ 16 ธันวาคม 2546 พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีศักยภาพและความพร้อมที่จะประเมินสถานศึกษา ได้อีก 9,150 แห่ง ภายในปีงบประมาณ 2547 จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการเสนอขอ งบประมาณกลางปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่ม จำนวน 9,150 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษา จำนวน 9000 50 และ 100 แห่ง ตามลำดับ

23. เรื่อง การณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

1. มาตรการปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันหลังเวลา 24.00 น.

การปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันจะส่งผลด้านจิตวิทยากับประชาชนทั่วไปให้ประหยัดน้ำมันอย่างจริงจัง และส่งผลในการลดปริมาณการใช้น้ำมันได้ประมาณ 5% ของการใช้ จากข้อมูลวิกฤติราคาน้ำมันปี(2523) หรือประมาณ 1,260 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 19,000 ล้านบาทต่อปี ในปีปัจจุบัน

เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานีจำหน่ายน้ำมันเพื่อปิดสถานีจำหน่ายในระหว่างเวลา 24.00 น ถึง .05.00 น เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาชนหันมาประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

2. มาตรการปิดไฟโฆษณา หลังเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

การปิดไฟในช่วงเวลาดังกล่าว มีผลกระทบน้อยต่อการโฆษณา แต่มีผลด้านจิตวิทยากับประชาชนทั่วไป และช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 7 ชั่วโมง รวมการใช้ไฟฟาลดลง 23 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 57 ล้านบาทต่อปี

เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณาในการปิดไฟป้ายโฆษณา หลังเวลา 22.00 น เป็นต้นไป .

3. มาตรการปิดไฟถนนบางสาย

การปิดไฟถนนบางสายที่ไม่มีรถคับคั่งและเปิดไฟถนนเฉพาะบริเวณทางแยก จะช่วยประหยัดไฟฟ้า 68 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 170 ล้านบาทต่อปี แต่ยังคงมีประเด็นห่วงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรในบางเส้นทางและบางพื้นที่

เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาเลือกปิดไฟบนถนนบางสายหรือบางช่วงโดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4. มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ เกินกว่า)2,500 ซีซีจะใช้น้ำมันที่เกินความจำเป็น (จึงควรส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็ก

เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง พิจารณาปรับเพิ่มอัตราภาษีป้ายวงกลมและภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีขนาดเกิน 2,500 ซีซี

5. ให้นำหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจควรเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการใช้ยานพาหนะเพื่อส่งเอกสารและติดต่อราชการ

เห็นควรมอบหมายให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ไตรมาสที่ 4 ลง 10% ของหมวดค่าใช้สอยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยให้ทำความเข้าใจใน

รายละเอียดกับสำนักงานประมาณ และให้ทุกหน่วยงานรายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันให้กระทรวงพลังงานทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส

24. เรื่อง การจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาของระบบอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้มีการนำเอาอ้อยส่วนหนึ่งไปผลิตเป็นเอทานอลสำหรับไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรายงานจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติว่า

1. ขณะนี้มีผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลซึ่งแสดงความประสงค์จะลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้หน้าอ้อยและผลิตผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ จำนวน 11 ราย คือ

- 1) บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด กำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน
- 2) บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน
- 3) บริษัท เอ็น ซูการ์ จำกัด กำลังการผลิต.วาย.100,000 ลิตรต่อวัน
- 4) กลุ่มวังขนาย กำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน
- 5) บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด กำลังการผลิต 50,000 ลิตรต่อวัน
- 6) โรงงานน้ำตาลทรายแดงของนายนพพร ว่องวัฒนะสิน กำลังการผลิต 100,000 ลิตรต่อวัน
- 7) โรงงานน้ำตาลทรายแดงของบริษัท สมเด็จ)1991) จำกัด กำลังการผลิต 100,000 ลิตรต่อวัน
- 8) บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด ยังไม่แจ้งกำลังการผลิต
- 9) บริษัท น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด ยังไม่แจ้งกำลังการผลิต

10) บริษัท น้ำตาลมิตรพล จำกัด ยังไม่แจ้งกำลังการผลิต

11) กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ยังไม่แจ้งกำลังการผลิต

2. เนื่องจากขณะนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายกำลังประสบกับปัญหาราคาอ้อยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตส่วนเกินเป็นจำนวนมากต้องถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 จึงได้มีมติเห็นชอบนโยบายการแก้ไขปัญหาของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้มีการนำเอาอ้อยจำนวนหนึ่งไปผลิตเป็นเอทานอล สำหรับนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง และได้กำหนดมาตรการเพื่อให้มีตลาดผู้รับซื้อเอทานอลที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เรื้อรังมาเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดภาระหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับต้นทุนการผลิตเอทานอลจากอ้อยมีโครงสร้างต้นทุนที่ถูกกว่าการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบอื่น และโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งต่อเชื่อมกับโรงงานน้ำตาลจะใช้เวลาในการก่อสร้างเร็วกว่าโรงงานตั้งใหม่ที่ใช้วัตถุดิบอื่น คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นการเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งใช้น้ำอ้อยและผลิตผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
- 2) ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 1) จะต้องยื่นรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ออกประกาศ

25. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรง

คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงดังกล่าวต่อไปแล้วทุกประเด็น ยกเว้นในกรณีกลุ่มเป้าหมายเด็กอาชีวศึกษาเรื่องเปลี่ยนแปลงรูปแบบนักเรียนอาชีวศึกษาให้เหมือนกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพไม่แปลกแยกนั้น กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบกับบุคคลและหน่วยงาน

หลายฝ่าย จึงไม่ควรกำหนดให้เครื่องแบบนักเรียนอาชีวศึกษาเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ทักท้วงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว ด้วยเหตุผลพอสรุป ดังนี้

นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีปัญหาส่วนใหญ่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีประมาณ 10 โรงเรียนเท่านั้น สำหรับในต่างจังหวัดแทบจะไม่มีเลย

โรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดประมาณ 80% เป็น โรงเรียนที่เปิดสอนในด้านบริหารธุรกิจ จะไม่เกิดปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับสมัครและมอบตัวนักเรียนไปแล้ว จึงได้มีการกำหนดเครื่องแบบและสั่งตัดเครื่องแบบนักเรียนแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องแบบของโรงเรียนเหล่านั้นก็ดูดีและเรียบร้อยอยู่แล้ว

การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนอาชีวศึกษา เคยได้ดำเนินการมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผล สาเหตุเพราะนักเรียนจะไปสร้างสัญลักษณ์ของสถาบันเองที่ไม่ถูกต้อง เช่น เมื่อออกนอกโรงเรียนแล้วก็นำสัญลักษณ์มาสวมใส่ อาทิเช่น โล่ เข็ม เสื้อ Shop ที่นักเรียนสั่งตัดขึ้นมาเอง ฯลฯ ยิ่งทำให้เกิดปัญหาในการดูแล และติดตามความประพฤติของอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ

ขณะนี้สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2527 ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอยู่แล้ว

26. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการให้เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลพม่า

คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ให้เงินกู้ในการซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลสหภาพพม่าในวงเงิน 4,000 ล้านบาท และหาก ธสน. ได้รับความเสียหายเนื่องจากดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจำปีเพื่อชดเชยแก่ ธสน. ตามจำนวนที่เสียหายนั้น ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 รวมทั้งให้ชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากรัฐบาลพม่า (ร้อยละ 3 ต่อปี) กับต้นทุนดอกเบี้ยของ ธสน. โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก่ ธสน. ทั้งนี้ ให้ ธสน.หารือในรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง ต่อไป

27. เรื่อง การพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับบราซิล

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการในร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับบราซิล โดยหากจำเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงร่างความตกลงดังกล่าว ที่มีสาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการได้โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามต่อไป

28. เรื่อง การลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตามเสนอ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือผู้แทน เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ แต่หากระยะต่อไปจะมีการจัดทำพิธีสาร (Protocol) หรือความตกลงอื่นๆ ซึ่งเป็นสาระทางด้านเทคนิคภายใต้ความตกลงฉบับนี้ มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีก ทั้งนี้ให้มีการหารืออย่างใกล้ชิดกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

29. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่

- 1) โครงการจัดตั้งสำนักงานประจำตำบล ในพื้นที่ (ศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบล)3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 250 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าสำนักงาน เพื่อปฏิบัติการกิจหน้าที่ในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสำนักงานประจำตำบลแล้ว
- 2) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ประจำศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบล สำนักงาน กรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการ (ประจำตำบลจัดซื้อรถจักรยานยนต์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบล จำนวน 250 คัน
- 3) โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารสนับสนุนงานปลัดอำเภอประจำตำบล กรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องรับส่งวิทยุระบบ -VHF/FM กำลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 250 ชุด และ เครื่องรับ ส่ง -VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 250 ชุด
- 4) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในเขตชุมชนเมือง เพื่อสังเกตการณ์และติดตามความเคลื่อนไหวในการกระทำความผิดของกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และกลุ่มอาชญากรรม
- 5) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนตาดีกา ให้มีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องควบคู่กับหลักศาสนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
- 6) โครงการพิทักษ์ประชาชน ซึ่งเป็นการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิก อส.

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

- 1) โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนำเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2,000 คน รวม 6,000 คน เดินทางไปทัศนศึกษาในภูมิภาคอื่น จำนวน 20 รุ่น ๆ ละ 300 คน โดยกรมการปกครองรับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2547 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2547

- 2) โครงการฝึกอบรมวิทยากรปฏิบัติการประสานสัมพันธ์มวลชนชายแดนภาคใต้
กรมการปกครองได้ดำเนินการฝึกอบรมชุดวิทยากรประสานสัมพันธ์มวลชน ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว จำนวน 195 คน แบ่งเป็นระดับจังหวัด ๆ ละ 10
คน รวม 30 คน ระดับอำเภอ 33 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 165 คน
- 3) โครงการ ขณะนี้ได้ "พลังแผ่นดินก่อสร้างฐานถิ่นสันติสุข - พลังมวลชน"
ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการ วิทยากรประจำตำบลและแกนนำในตำบล เพื่อ
เป็นทีมวิทยากรปฏิบัติงานสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้พลังมวลชน พลัง -
หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและ/แผ่นดินในตำบล
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชนและสังคม

- 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกัน
ตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน โดยการฝึกอบรมและจัดตั้งชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ในพื้นที่ (.ชรบ)3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และ)
และบางส่วนของจังหวัดสงขลาและสตูล โดยมีเป้าหมาย (นราธิวาส905 หมู่บ้าน
ซึ่งได้มีการฝึกอบรมและจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในจังหวัดยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส ไปแล้ว จำนวน 344 หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือจะดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547 โดยกรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณ
ให้กับทั้ง 5 จังหวัด เพื่อดำเนินการฝึกอบรม และจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านที่จัดตั้งไปแล้วดังกล่าว
- 2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกัน และ (อปพร)
(อปพร) บรรเทาสาธารณภัย กำหนดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2547
- 3) สำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล/
จังหวัด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของสตรีใน/อำเภอ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาคมระดม
ความคิดเห็นจากประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

- 1) การเพิ่มอัตรากำลังปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่ง ก.ได้ออ .พ.อนุมัติให้มีปลัดอำเภอประจำตำบลทุกตำบล จำนวน 250
ตำบล และเจ้าหน้าที่ปกครองเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือปลัดอำเภอประจำตำบลอีก

จำนวน 250 ตำแหน่ง ซึ่งกรมการปกครองได้แต่งตั้ง ปลัดอำเภอ ไปปฏิบัติ (ย้าย) หน้าที่เป็นปลัดอำเภอประจำตำบลแล้ว จำนวน 133 คน ส่วนที่เหลือขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการปกครอง โดยจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 9 มิถุนายน 2547 สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครองได้บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานประจำตำบลแล้ว จำนวน 250 อัตรา

- 2) โครงการฝึกอบรมปลัดอำเภอประจำตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการฝึกอบรมปลัดอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ในระหว่างวันที่ 13 - 25 พฤษภาคม 2547 รุ่นที่ 2 จำนวน 131 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 69 คน ในระหว่างวันที่ (บรรจุใหม่) 1 - 8 มิถุนายน 2547
- 3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปกครองผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 253 คน ในระหว่างวันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2547
- 4) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการที่ปฏิบัติงานพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดฝึกอบรมข้าราชการที่บรรจุใหม่หรือย้ายมาปฏิบัติงานใหม่หรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลาอันให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ จำนวน 2,600 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม กันยายน - 2547
- 5) โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารในข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับศูนย์สื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
- 6) โครงการวิจัยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทยกำหนดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Proposal) คาดว่าจะทำสัญญาจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายน 2547 และเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม 2547

30. เรื่อง การตั้งรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความคิดเห็นจากประชาชนไว้บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ไว้บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ประชาชนสามารถเห็นได้อย่าง ชัดเจน ติดถนนใหญ่ มีป้ายแนะนำบอกทางและมีความสะดวกที่จะให้บริการ มีความคงทน แข็งแรง โดยให้ใช้ชื่อว่า ตู้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของ" "..... ประชาชน จังหวัด

ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วกันว่า หากประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนประสงค์ที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นต่อ/ นายกรัฐมนตรีก็สามารถส่งจดหมายร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตลอดเวลา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองทุกวัน และหากสามารถแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่ หรือสามารถดำเนินการได้ทันที ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานในภูมิภาคแก้ไขปัญหาโดยด่วน หรือหากเป็นเรื่องในส่วนกลางให้ส่งส่วนราชการรับไปดำเนินการ แล้วประมวลรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ได้กำชับให้เป็นนโยบายสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดำเนินการตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจัง มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีผู้ติดตามและรายงานเป็นระยะ ๆ

บัดนี้ จังหวัดต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินการในขั้นต้นว่า ได้จัดตั้ง ตู้นายกฯ " แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทย "ร้องทุกข์ของประชาชน/ทักษิณ รังเรื่องร้องเรียน จะได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ ร้องเรียน ของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการให้ กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ 15 วัน

31. เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 และ 6 มิถุนายน 2547 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สรุปได้ ดังนี้

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ณ บ้านหนองเล่า หมู่ที่ 5 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอนาคู จังหวัด มหาสารคาม เยี่ยมชมผลการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจ

พอเพียง เครือข่ายกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ขนมหจีน สมุนไพร ปุ๋ยชีวภาพ และ การทอผ้า ซึ่งเป็นตัวอย่างของกิจการที่สอดคล้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เป็นวงจร กล่าวคือ การผลิตสินค้าประเภทหนึ่งโดยนำผลของการผลิต ผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น

ณ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับฟัง การดำเนินงาน การจำหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลกของสหกรณ์ การเกษตรวิสัย พร้อมทั้งได้ร่วมการปล่อยขบวนขนส่งรถยนต์บรรทุก ข้าว หอมมะลิส่งไปต่างประเทศ

บ้านพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมชมการผลิตไม้กวาด โดย ใช้วัตถุดิบบ้าน ของกลุ่มสหกรณ์สตรีผลิตไม้กวาดบ้านพังทวยมีจำนวน สมาชิก 450 ราย ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วสหกรณ์ฯ จะมีรายได้สุทธิ ประมาณ 1.5 ล้านบาท เพื่อนำไปเฉลี่ยจ่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการต่อไป

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดินได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร ผู้ถือครองที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยได้ร่วมในการแจกโฉนด ที่ดินให้แก่ราษฎร ณ วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 70 ราย

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ได้เดินทางไปบ้านบึงกลาง ตำบลหนอง กุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ราษฎรได้รับความ เดือดร้อน เนื่องจากภาวะน้ำท่วมในแต่ละปี โดยถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมเส้นทาง คมนาคมเข้าบ้านบึงกลางเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ของทุกปี เป็นผลให้ ราษฎร 120 ครัวเรือนเดือดร้อน แนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรจัดทำโครงการ ก่อสร้างสะพานและถนน ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทเศษ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

32. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค้างดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองนายกรัฐมนตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อน เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค้างดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

1. ปัญหาที่อยู่อาศัยค้างดำเนินการสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

1) กรณีผู้ประกอบการประสบปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ

2) กรณีผู้ประกอบการมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค

3) กรณีอาคารสูงค้างดำเนินการ

2. การดำเนินการในแต่ละกรณี

1) กรณีผู้ประกอบการประสบปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปบางส่วนแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ (สคบ.) ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเงินมัดจำคืน และการเคหะแห่งชาติได้เข้าไปปรับข้อโครงการที่มีปัญหาแต่ยังมีศักยภาพ เพื่อนำไปบริหารต่อ เป็นต้น ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ที่มีลูกหนี้ในกลุ่มนี้ พบว่า การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเป็นอุปสรรค นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหา จึงสมควรจะได้มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนก่อน

2) กรณีผู้ประกอบการมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค มีจำนวนประมาณ 21 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดี และโดยที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้อาจมีการถ่ายเททรัพย์สินเพื่อหลบเลี่ยงทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีนี้จึงให้ สคบ. ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเข้า (.ง.ป.ป) มาตรฐานตรวจสอบและดำเนินการยึดทรัพย์สินด้วย

3) กรณีอาคารสูงค้างดำเนินการ จากการสำรวจทั่วประเทศพบว่า มีจำนวน 508 อาคาร บางแห่ง

มีศักยภาพสูงและสถาบันการเงินประสงค์จะนำกลับมาดำเนินการต่อ แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและรายละเอียด ที่สำคัญ เช่น การได้รับใบอนุญาตในเรื่องการก่อสร้าง การจัดสรร และสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่ จึงสมควรให้มีการสำรวจข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจนก่อน สำหรับปัญหาเรื่องการสำรวจสภาพและความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารก่อนตัดสินใจ ซึ่งเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูง นั้น สมควรให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาร่วม(.ท.ส.ว) ดำเนินการด้วย

3. การดำเนินการต่อไป ในกรณีผู้ประกอบการมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประสานงานส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ดำเนินคดีอาญา ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรณีผู้ประกอบการประสบปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ และกรณีอาคารสูงค้างดำเนินการ ให้ สคบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก

ภาครัฐและเอกชน ตรวจสอบและสรุปข้อมูลโดยแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ให้ชัดเจนพร้อมทั้งเสนอแนะหน่วยงานที่จะเป็นผู้ดำเนินการในปัญหานั้น ๆ ต่อไป

33. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนของกระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2547 ดังนี้

การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำต่อหน่วยงานในสังกัด ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการถ่ายทอดการประชุมด้วยระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศทราบด้วยว่า ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า จะเน้นการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ โดยในระดับพื้นที่ นายอำเภอจะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหานี้ ในการเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2547 ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง (คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินคนยากจน ของ ศตจ. กำหนดไว้) โดยให้วางแผนการดำเนินการให้ครอบคลุมรอบคอบรัดกุม สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้คิดเกินอัตราที่กำหนด หากสามารถเจรจาทำความตกลงกันได้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้แล้ว โดยลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ในกรอบของกฎหมายร้อยละ 15 ต่อปี อาจไม่จำเป็นต้องเข้าระบบธนาคารทั้งหมด

เป้าหมาย ให้ลูกหนี้ที่ปรากฏในทะเบียนตามแบบ สย.6 และผ่านการทำประชาคมแล้วจำนวน 1.76 ล้าน ราย เข้าสู่ระบบการเจรจาทุกราย ภายในเดือนสิงหาคม 2547 และจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาหนี้ให้ครบทุกจังหวัด/อำเภอ เพื่อแบ่งภารกิจให้แต่ละคณะดำเนินการเจรจา โดยจำแนกตามกลุ่มลูกหนี้ที่ธนาคารจะรับไปดูแล

การเตรียมการและความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้

ในระยะ 2 สัปดาห์แรก จังหวัด อำเภอ อยู่ในขั้นเตรียมการจัดแบ่งภารกิจรวมทั้งเชิญลูกหนี้ที่ได้มีการเจรจาไปล่วงหน้าแล้ว เพื่อเข้าสู่ระบบตามกรอบของกระทรวงการคลัง ดังนี้

ศตจได้แต่งตั้งคณะกรรมการ .กิ่งอำเภอ และ กทม/อำเภอ/จังหวัด.รเจรจาหนี้ ทั้งนี้จำนวนบุคคลในคณะเจรจามีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณปัญหาและปัจจัยของในพื้นที่

ศตจได้ประชาสัมพันธ์และวางแผนการเจรจา .กิ่งอำเภอ และ กทม/อำเภอ/จังหวัด. ประenomหนี้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน จัดแบ่งพื้นที่ และเวทีสถานที่การเจรจา เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2547 ส่วนใหญ่คณะเจรจฯ ที่ตั้งขึ้น มีกำหนดดำเนินการในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2547

การปฏิบัติในช่วง 2 สัปดาห์ หลังจากรับมอบแนวทางของคูวาราชการจังหวัดบูรณาการ ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 แล้ว บัดนี้ ศตจ ได้รับรายงานผลในเมืองต้น ณ วันที่ .มท.4 มิถุนายน 2547 ในภาพรวม ดังนี้

ด้านหนี้สินนอกระบบ ยอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการประชาคม ในแบบ สย.6 (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1,631,901 ปัญหา มูลหนี้ 131,028,165,479 บาท

การดำเนินการเจรจาประenomหนี้ ศตจ.อำเภอ ได้เชิญลูกหนี้และเจ้าหนีมาเจรจาในบางส่วนแล้ว และบางแห่งได้มีการสอบทวนข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ มูลหนี้ สัญญาการชำระหนี้และหลักประกันชำระหนี้ เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเชิญเจ้าหนีมาเจรจา ซึ่งมีผลในขั้นต้น ดังนี้

ได้มีการตั้งทีมเจรจาในระยะแรกนี้แล้ว จำนวน 4,636 ทีม

ได้เชิญมาเจรจา 17,770 ปัญหา มูลหนี้ 1,057,248,530 บาท

ได้ข้อยติ 13,374 ปัญหา มูลหนี้ 669,218,222 บาท

ยังไม่ได้ข้อยติ 4,396 ปัญหา มูลหนี้ 388,030,308 บาท

34. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 1

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 1(ห้วงระยะเวลา 8 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2547) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1. การป้องกันกลุ่มเสี่ยง ได้จัดค่าย/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การหารายได้พิเศษในช่วงปิดภาคเรียน และการจัดระบบเฝ้าระวัง ดังนี้ จัดค่าย/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวม 47,566 ครั้ง หางาน/รายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน รวม 70,028 ราย จัดระบบเฝ้าระวัง รวม 32,541 ครั้ง

การควบคุมแหล่งแพร่ระบาด ได้มีการตรวจสอบและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งแพร่ระบาดที่สำคัญ ดังนี้

สถานบริการ สถานบันเทิง ตรวจ 38,887 ครั้ง พบผู้กระทำผิด 366 ราย

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจ 18,998 ครั้ง พบผู้กระทำผิด 61 ราย

สถานประกอบการ โรงงาน ตรวจ 22,426 ครั้ง พบผู้กระทำผิด 255 ราย

หอพัก บ้านเช่า ตรวจ 10,551 ครั้ง พบผู้กระทำผิด 171 ราย

ชุมชนแออัด แหล่งมั่วสุมอื่นๆ ตรวจ 15,973 ครั้ง พบผู้กระทำผิด 140 ราย

การปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญมีผลการดำเนินการ ดังนี้
กวดขัน ค้นหา ผู้เกี่ยวข้อง 44,295 ครั้ง นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้าบำบัด 5,063 คน นำผู้ค้าเข้า
โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน 854 คน

การดำเนินการกับผู้ค้ารายสำคัญ

การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวม 55 ราย พบผู้ค้ารายสำคัญที่หลงเหลืออยู่ รวม
613 ราย ผู้ค้าเดิมกลับมามีพฤติกรรมใหม่ รวม 139 ราย จับกุมดำเนินคดีผู้ค้ารายสำคัญ
517 ราย ดำเนินการด้านทรัพย์สิน 94 ราย

2. การดำเนินงานด้านหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำรง
ความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชนอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการ
จำแนกสถานะของหมู่บ้าน/ชุมชน และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการแก้ปัญหา ยาเสพติดในทุกพื้นที่ โดยได้สำรวจเพื่อจำแนกสถานะรอบแรก
โดยมีผลการสำรวจ รอบแรกเดือนมีนาคม 2547 ดังนี้

หมู่บ้าน จำนวน (เข้มแข็งมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน) ชุมชนประเภท ก/23,925
หมู่บ้าน ชุมชน คิดเป็น/31.6%

หมู่บ้าน จำนวน (เข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวัง) ชุมชนประเภท ข/23,078 หมู่บ้าน/
ชุมชน คิดเป็น 30.5%

หมู่บ้าน จำนวน (เข้มแข็งฯ) ชุมชนประเภท ค/27,897 หมู่บ้าน ชุมชน คิดเป็น/
36.8%

หมู่บ้าน จำนวน (ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นกรณีพิเศษ) ชุมชนประเภท ง/871
หมู่บ้าน ชุมชน คิดเป็น/1.1%

การดำเนินการด้านการพัฒนาพลังแผ่นดิน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

ในช่วงเวลาการปฏิบัติการ ศตสได้ส่งเสริมการปฏิบัติของผู้ .กทม .จังหวัด และ ศตส. ประสานพลังแผ่นดิน 26,640 ครั้ง ดำเนินการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 30,668 ครั้ง

กำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนผู้ประสานพลังแผ่นดินที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 (2,830,920 คน)

กอดัน คันหา ชักจูง ผู้เสพยาเสพติดที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เพื่อนำเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และตรวจสอบสถานะความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาด โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผู้เสพยาเสพติดไม่เกิน 4 คนต่อประชากร 1,000 คน

รณรงค์เชิญชวนให้มีการจัดตั้งชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นที่สามัคคีในระดับอำเภอ/เขตเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่/อำเภอ

ผลงานด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด

การป้องกันตามแนวชายแดน ศตส. จังหวัดตามแนวชายแดนได้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันตามแนวชายแดนโดยมีกิจกรรมสำคัญ

การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 ศตสสมุทรปราการ จับกุม นายบรรหาร ใจแจ่มใสดี.จ. เลิศ หรืออาเชิน ใต้ของกลางยาบ้า 278,000 เม็ด ยาไอซ์ หรือแอมเฟตามีน บริสุทธิ์ ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นประมาณ 15 กิโลกรัม สามารถผลิตยาบ้าได้จำนวน) 1.5 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ (540 ล้านบาท หลังจากนั้น ได้ขยายผลจับกุมเครือข่ายได้อีกหลายราย

ปฏิบัติการในชุมชนเมือง สำหรับเป้าหมายชุมชนในเขตเมืองทุกเขตได้มีการเร่งรัดดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาและประเมินความเข้มแข็ง กอดัน คันหา ชักจูง ดำเนินการกับผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

การปฏิบัติการด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ศตส.จังหวัดทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จัดระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบควบคุมการแพร่ระบาด

การปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการดำเนินงาน เช่น

ศตสปีดธานี ได้ตรวจสอบ กัดดิน คันหา และจับกุมผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้น.จ. สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายราย อาทิ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 ตรวจค้น รถยนต์รับจ้างพบบางกลางยาบ้า 2,080 เม็ด ในด้านการป้องกัน ได้เร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน เสริมสร้างมาตรการป้องกันในสถานศึกษาและ/สถานประกอบการ

ศตสยะลา ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โครงการสานสัมพันธ์.จ. สุขุมชน โครงการสานดวงใจ ห่วงใยน้อง และโครงการ (ดาวะห์) ปฏิบัติธรรม พบปะหน้าเสาธง 5 นาที

ศตสนราธิวาส จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกิจกรรม.จ. แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

ศตส.มท. ถือเป็นนโยบายสำคัญให้ ศตส.จังหวัด/อำเภอ ดำรงความเข้มแข็งในภารกิจที่ได้รับในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับผู้มีอิทธิพล ดังนั้นในการตรวจราชการของผู้บริหารทุกระดับได้มีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแผน มาตรการ การปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องมีการเฝ้าระวัง มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ประสานพลังแผ่นดินและชมรมฯ ที่จัดตั้งเป็นแกนหลักในการดูแลระวังป้องกัน เป็นกลไกระดับพื้นที่ ที่รองรับการดำเนินงานของศตส. อำเภอ และจังหวัดตามลำดับ

35. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวม 3 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 113,930,000 บาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) ประกอบด้วย

1) โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน วงเงิน 45,000,000 บาท (กรมวิชาการเกษตร)

- 2) โครงการก่อสร้างเส้นทางจากบ้านพุน้ำร้อน ชายแดนไทยและพม่า วงเงิน-35,000,000 บาท (กรมทางหลวง)
- 3) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง วงเงิน 33,930,000 บาท กรมทาง(หลวง)

2. อนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวม 7 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 5,715,141,800 บาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) ประกอบด้วย

- 1) โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย ดาวเทียม) THEOS) วงเงิน 1,421,100,000 บาท สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ(สารสนเทศ)
- 2) โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) วงเงิน 1,370,000,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ(สื่อสาร)
- 3) โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน วงเงิน 1,763,510,600 บาท สำนักงาน(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- 4) โครงการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง จังหวัดระยอง วงเงิน 102,000,000 บาท (กรมอุตุนิยมวิทยา)
- 5) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายตราด สะระแหม้มเบิล วงเงิน-เกาะกง-288,300,000 บาท (กรมทางหลวง)
- 6) โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ วงเงิน 685,053,000 บาท (กรมสรรพากร)
- 7) โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยเพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ วงเงิน 85,178,200 บาท (กระทรวงแรงงาน)

ทั้งนี้ การอนุมัติโครงการจำนวน 10 โครงการ ในวงเงิน 5,829,071,800 บาท จะเป็นวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งสิ้น 43,528.692 ล้านบาท

36. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งนายอนวัต บุรพชัยศรี เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ แทนพลตำรวจตรี สรสิทธิ์ สังขพงศ์ ที่ได้ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

2. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ให้แต่งตั้ง นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ รองศาสตราจารย์ระดับ 9 รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สืบต่อจากนายไพรัช ธีขยพงษ์ ที่ครบวาระการ ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

3. ประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้เปลี่ยน ประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นรองนายกรัฐมนตรี (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

4. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ๙) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๑๐) สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายชรินทร์ หาญสืบสาย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์)10 ชขให้ (. ผู้ตรวจราชการ) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง10) สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

5. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ให้ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายมนินทร ดิยายน รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางกรรณิกา สุขเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

6. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายวีระ เสรีรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

7. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการ 6 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล นายบรรศักดิ์อุวรรณโณ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายอาชว์ เตาลานนท์ และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

8. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานใหม่ ดังนี้ ศาสตราจารย์โกเมน ภัทรภิรมย์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเกี่ยวกับงานกฎหมายของกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายปรีชาอรรถวิวัฒน์ นายชำนาญ พจนาศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ นายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์ นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ และนิติกร กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ปรับปรุง พัฒนา และเร่งรัดการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่ง ให้สอดคล้องกับกาลสมัยและสภาพการณ์ปัจจุบัน

พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง แก้ไข ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด ร่างพระราชกฤษฎีการ่างกฎกระทรวง ร่างประกาศ ร่างระเบียบ และร่างข้อบังคับ ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเสนอ

พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายด้านแรงงาน

เชิญเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหรือชี้แจงต่อคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ได้ตามความเห็นสมควร โดยให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมด้วย

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)